



## ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ ๒๑

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กำลังขยายวงกว้างออกไปในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ (ศบค.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติให้แต่ละพื้นที่สถานการณ์เตรียมความพร้อมในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยแบ่งพื้นที่สถานการณ์จากความเสี่ยงจากสูงไปความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) และพื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว)

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) โดยปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เกินกว่า ๑๐ ราย และมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในความปลอดภัย สุขอนามัย ของนิสิตและบุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ (ศบค.) และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดังต่อไปนี้

๑. ให้ส่วนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร จำกัดเวลาทำการเป็นการชั่วคราว จากเดิมเปิดทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ให้เปลี่ยนเป็นเปิดทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

๒. ให้ส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) แบบ Work on-site ในอัตราร้อยละ ๕๐ และแบบ Work from Home ในอัตราร้อยละ ๕๐ ตามลำดับ โดยให้หัวหน้าส่วนงานกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงานแบบ Work from Home อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยให้เป็นไปตามแนวทางสำหรับส่วนงานในการมอบหมายงาน ใน-นอกสถานที่ที่กำหนดที่กองการเจ้าหน้าที่กำหนด

ยกเว้นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนให้มาปฏิบัติงาน Work on-site ทุกวันทำการ เช่น โรงพยาบาลสัตว์ การเงินการคลัง งานจัดซื้อจัดจ้าง งานที่เกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากร งานด้านกฎหมาย งานหอพักนิสิต งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานสาธารณสุข งานรักษาความปลอดภัย งานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ และการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (Video Conference) งานห้องปฏิบัติการที่ทำการทดลองต่อเนื่อง สถานีฝึกและสถานีวิจัยที่มีความจำเป็นในการให้บริการประชาชนอย่างเร่งด่วน เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็น ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสลับเวลาการเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล พิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

**กรณีบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ให้ส่วนงานพิจารณาขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) เท่านั้น**

๓. ให้ทุกส่วนงานสำรวจข้อมูลการจ้างงานของประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยให้รายงานข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๔. ให้จัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมด โดยปรับรูปแบบการสอบและวัดผลเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน ทั้งนี้ หากในรายวิชาใดที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ ให้อาจารย์ผู้สอนขออนุญาตต่อคณบดีเป็นรายกรณีไป

**กรณีนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ให้ส่วนงานดูแลจัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) เท่านั้น**

๕. ให้ทุกส่วนงานที่จะจัดกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสังสรรค์ และนันทนาการ ซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือรวมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัส และแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้พิจารณาและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนในพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ คนขึ้นไป

- งดการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกิจกรรมงานวันเด็กที่เป็นสาธารณะ

โดยให้พิจารณาจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ทดแทน แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือให้มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้

- หากส่วนงานมีความจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรม ให้เสนอแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ กรณีการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมคนในพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ คนขึ้นไป จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนการจัดงาน

๖. ให้ทุกส่วนงานดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และสแกน QR Code ไทยชนะ ในบริเวณทางเข้า-ออกอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และการทำความสะอาดพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ ทั้งนี้ ให้ส่วนงานดูแลกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการใช้หลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) เช่น การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ การใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เป็นต้น

๗. สำหรับวิทยาเขต สถานีฝึก และสถานีวิจัยที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานที่ดูแลสถานีฝึกและสถานีวิจัย กำกับให้มีการรายงานสถานการณ์ต่อส่วนงานอย่างใกล้ชิด

๘. กรณีที่ส่วนงานมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจรงค์ วชิรินทร์รัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์